



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๓๙๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๔๕๓

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
เรียน เลขาธิการ กทค. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวय ผมได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ในการนี้ ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นของผมเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ดังนี้

“ผมเห็นชอบต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและร่างประกาศฯ ที่ได้แก้ไข แต่ขอยืนยันในประเด็นเรื่องการนำเลขหมายไปเปิดบริการ ตามที่ได้เคยเน้นย้ำและยืนยันมาโดยตลอด ตั้งแต่ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยผมเห็นด้วยที่มีการกำหนดให้ผู้ชนะการประมูลต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการรายหลัก แต่ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องกำหนดต่อไปว่า ผู้ชนะการประมูลต้องเปิดบริการกับผู้ให้บริการรายหลักนั้นด้วย เนื่องจากจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ประสงค์ให้บริการกับผู้ให้บริการดังกล่าว ต้องมีพันธะผูกพันกับผู้ให้บริการที่ตนไม่ต้องการ และอาจเกิดอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการใช้สิทธิโอนย้ายในภายหลัง เช่น ติดปัญหาเรื่องภาระหนี้สินค้าง หรือติดเรื่องให้บริการไม่ครบ ๙๐ วัน ดังที่ในปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่า ผู้ให้บริการแต่ละรายมีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการต้องอยู่ในเครือข่ายให้ครบ ๙๐ วันก่อนจึงจะให้บริการคงสิทธิเลขหมายได้เป็นต้น ขณะเดียวกันก็จะไม่ได้ก่อให้เกิดข้อมูลทางสถิติหรือประวัติการให้และใช้บริการที่บิดเบี้ยวในเรื่องการโอนย้าย ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าว มีผู้บริโภครู้ได้ให้ความเห็นไว้ในเวทีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยที่เลขาธิการ กสทช. ก็ได้รับที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าวในร่างประกาศด้วย ดังนั้น จึงควรดำเนินการตามที่ได้มีการแจ้งไว้ โดยปรับแก้ไขร่างประกาศให้ผู้ชนะการประมูลต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าของเลขหมายก็พอ แต่ไม่จำเป็นต้องเปิดให้บริการกับผู้ให้บริการรายนั้น โดยสามารถยื่นขอใช้บริการคงสิทธิเลขหมายเพื่อเปิดให้บริการกับผู้ให้บริการรายใดก็ได้ในทันที”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๔.๓ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.